

Số: 51/BC-BDT

Kon Rẫy, ngày 18 tháng 06 năm 2024

BÁO CÁO
Kết quả thực hiện chương trình giám sát năm 2023
của Ban Dân Tộc HĐND huyện

Thực hiện Thông báo số 11/TB-HĐND, ngày 31/05/2024 của Thường trực HĐND huyện v/v thông báo nội dung và thời gian tiến hành kỳ họp thứ 8 HĐND huyện, khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ban Dân tộc HĐND huyện báo cáo kết quả thực hiện chương trình giám sát năm 2023 như sau:

I. CÔNG TÁC GIÁM SÁT, KHẢO SÁT NĂM 2023

1. Giám sát tại các kỳ họp.

Ban đã tham gia thảo luận các báo cáo, Nghị quyết của Thường trực HĐND, các dự thảo tờ trình, đề án, báo cáo của UBND huyện, Tòa án nhân dân huyện, Viện Kiểm Sát Nhân Dân huyện, Chi Cục Thi Hành Án Dân Sự huyện tại các kỳ họp.

2. Giám sát, khảo sát chuyên đề:

2.1. Giám sát tình hình thực hiện việc bảo tồn, phát huy, giữ gìn giá trị văn hóa nhà rông giai đoạn 2021,2022¹

¹ Đối tượng giám sát: UBND huyện, Phòng Văn Hóa Thông tin, huyện, TTVH-TTDL&TT huyện, UBND các xã, thị trấn.

Thời gian giám sát: từ ngày 6/6 đến ngày 20/06/2023.

*** Về ưu điểm:**

- Đối với UBND huyện và các phòng chuyên môn của huyện.

Trên cơ sở kế hoạch số 3113/KH - UBND ngày 31/8/2021 của UBND tỉnh, ngày 15/9/2021 UBND huyện đã ban hành kế hoạch số 114/KH – UBND về bảo tồn, phát huy giữ gìn giá trị văn hoá nhà rông trên địa bàn huyện,.

Báo cáo đã bám vào đề cương của đoàn giám sát, có các giải pháp cụ thể trong thời gian gian tới.

Trong năm 2022 UBND huyện đã quan tâm, hỗ trợ kinh phí xây dựng, sửa chữa nhà rông cho các xã, thị trấn từ nguồn Chương trình mục tiêu quốc gia XDNTM và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế XH vùng ĐBDTTS và miền núi.

Chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn của huyện, UBND các xã, TT rà soát tất cả các nhà rông trên địa bàn huyện để kịp thời tu sửa, nâng cấp, xây dựng khuôn viên, sân bãi đảm bảo người dân tổ chức các lễ hội.....

Giữ gìn, bảo tồn văn hóa nhà rông theo đúng phong tục, tập quán của từng dân tộc. Toàn huyện có 16 nghệ nhân thuộc các lĩnh vực được Nhà nước công nhận nghệ nhân ưu tú.

Kịp thời chỉ đạo các cơ quan chuyên môn xây dựng hồ sơ khoa học các di sản văn hóa phi vật thể đề nghị ghi danh vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. ngày 27/5/2021 được Bộ VH - TT&DL công bố quyết định công nhận lễ hội Et Đông của nhóm Jơ lâng (ba Nah) huyện Kon Rẫy tỉnh Kon Tum đưa vào danh mục Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia theo Quyết định số 1731/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 5 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ VH - TT&DL.

Thường xuyên chỉ đạo các cơ quan chuyên môn của huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức, mở các lớp dạy múa xoang, đánh cồng, chiêng, tổ chức thành công các hoạt động văn hóa lễ hội tại các thôn làng đồng bào DTTS trên địa bàn huyện.

Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn của huyện, UBND các xã, TT rà soát các thôn (làng) còn thiếu các bộ cồng, chiêng gắn liền với không gian văn hóa nhà rông để kịp thời tham mưu cho UBND huyện xem xét, hỗ trợ.

- Đối với UBND các xã, thị trấn.

2.3. Giám sát việc thực hiện Quyết định số 12/2018/ QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ Tướng Chính phủ về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào DTTS năm 2021,2022 trên địa bàn huyện.²

Sau khi đi giám sát trực tiếp tại các xã, thị trấn. Đoàn giám sát nhận thấy việc bảo tồn, phát huy giữ gìn giá trị văn hoá nhà rông trên toàn huyện nói chung và từng xã, TT nói riêng trong những năm qua đã được đảng uỷ, chính quyền quan tâm, cụ thể các xã đã triển khai xây dựng kế hoạch của xã mình trên cơ sở kế hoạch hướng dẫn, chỉ đạo của UBND huyện.

Hiện nay tất cả các thôn (làng) đồng bào DTTS có văn hóa nhà rông đều có nhà rông để sinh hoạt cộng đồng và tổ chức lễ hội truyền thống.

Công tác tu bổ, sửa chữa nhà rông bị hư hỏng hàng năm được UBND các xã, TT quan tâm kịp thời, một số xã đã xây dựng được khuôn viên, sân bãi đảm bảo nhu cầu sinh hoạt các ngày lễ hội của bà con đồng bào DTTS.

Đã có tổ chức lồng ghép tuyên truyền bằng nhiều hình thức về bảo tồn, giữ gìn giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào mình.

*** Tồn tại, hạn chế:**

- Đối với UBND huyện và các phòng chuyên môn của huyện.

Trong những năm qua mặc dù đã được UBND huyện quan tâm hỗ trợ kinh phí, tuy nhiên vẫn còn quá thấp so với nhu cầu thực tế. Hiện nay nhu cầu về kinh phí hỗ trợ để sửa chữa, xây mới nhà rông tại các thôn, làng đang còn nhiều.

Trên cơ sở Kế hoạch số 114/ KH- UBND, ngày 15/9/2021 của UBND huyện đã ban hành, tuy nhiên thực tế vẫn còn một số nội dung các cơ quan chuyên môn của huyện chưa (hoặc chậm) triển khai phối hợp với UBND các xã, thị trấn như: Quy hoạch diện tích đất nhà rông, việc cấp bìa đồ đất sinh hoạt cộng đồng , công tác quy hoạch khoanh vùng nguyên liệu..vv.

- Đối với UBND các xã, thị trấn.

Các xã, thị trấn tuy đã xây dựng kế hoạch theo nội dung kế hoạch số 114 của UBND huyện, tuy nhiên chủ yếu để phục vụ cho đoàn giám sát, thực tế chưa triển khai.

Công tác tuyên truyền tại một số xã, thị trấn tuy có triển khai nhưng chưa thật sự hiệu quả dẫn đến một số thôn chưa nắm được tầm quan trọng của việc giữ gìn, bảo tồn văn hóa nhà rông và tổ chức các lễ hội tại nhà rông.

Chưa có hồ sơ quản lý công tác bảo tồn, giữ gìn văn hóa nhà rông.

Việc giám sát, hướng dẫn lắp đặt các thiết bị điện an toàn phòng chống cháy nhà rông tại một số thôn chưa chặt chẽ, đa số người dân tự lắp đặt, chưa có sự phối hợp của ngành điện.

Một số nhà rông tại các xã, TT hiện nay chưa đảm bảo về diện tích, khuôn viên, cây xanh, chưa quy hoạch được vùng nguyên liệu truyền thống...

*** Kiến nghị, đề xuất của Đoàn giám sát.**

- Đối với UBND huyện.

Hàng năm chỉ đạo các cơ quan chuyên môn của huyện hướng dẫn, phối hợp với UBND các xã, TT rà soát thực trạng nhà rông xuống cấp, hư hỏng, xây dựng dự toán để có cơ sở tham mưu cho UBND huyện hỗ trợ kinh phí sửa chữa, làm mới nhà rông.

Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn của huyện, UBND các xã, TT đẩy mạnh công tác tuyên truyền với nhiều hình thức trên sóng phát thanh, tin, bài, trang thông tin điện tử... Nhằm quảng bá, giới thiệu và tôn vinh giá trị nhà rông truyền thống các dân tộc thiểu số tại chỗ trên địa bàn huyện.

Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn của huyện phối hợp với UBND các xã, TT đo đạc, quy hoạch diện tích đất nhà rông, hướng dẫn lập hồ sơ, thủ tục cấp bìa đồ đất sinh hoạt cộng đồng, quy hoạch khoanh vùng nguyên liệu truyền thống theo đúng nội dung kế hoạch số 114/ KH- UBND của UBND huyện.

- Đối với UBND các xã, TT.

Nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung theo kế hoạch số 114/ KH- UBND, ngày 15/9/2021 của UBND huyện.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người đồng bào DTTS tại một số thôn nắm được tầm quan trọng của việc giữ gìn, bảo tồn văn hóa nhà rông và tổ chức các lễ hội tại nhà rông.

Chỉ đạo cán bộ chuyên môn của xã, thị trấn xác lập hồ sơ quản lý công tác bảo tồn, giữ gìn văn hóa nhà rông.

Thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn phối hợp với ngành điện lắp đặt các thiết bị điện đảm bảo an toàn phòng chống cháy nhà rông.

² Đối tượng giám sát: UBND huyện, Phòng Dân Tộc huyện, UBND các xã, thị trấn.

Thời gian giám sát: Từ ngày 16/10 đến 27/10/2023.

*** Về ưu điểm.**

3. Hoạt động khảo sát.

Thực hiện theo sự phân công, chỉ đạo của TTHĐND huyện.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Ưu điểm.

Trong năm 2023 Ban đã thực hiện tốt chương trình giám sát, đảm bảo đúng quy định của Luật hoạt động giám sát do Quốc Hội ban hành.

Các cuộc giám sát được triển khai đảm bảo đúng quy trình từ việc ban hành quyết định thành lập đoàn giám sát, xây dựng kế hoạch, đề cương và báo cáo kết quả giám sát. Qua các cuộc giám sát Ban đã kịp thời nắm bắt được những thuận lợi, khó

- Trong 2 năm 2021, 2022 người có uy tín trên địa bàn huyện đã phát huy được vai trò trách nhiệm luôn gương mẫu, đi đầu trong các phong trào của địa phương, là nhân tố quan trọng trong việc giải quyết các mâu thuẫn tại các thôn làng, vận động bà con nhân dân phát triển kinh tế - XH, bài trừ các hủ tục lạc hậu, chống bạo lực gia đình, thực hiện kế hoạch hóa gia đình, hôn nhân cận huyết thống, các tác hại về rượu bia, ma túy, thuốc lá và các chất kích thích khác, các hoạt động chống phá, chia rẽ của các thế lực thù địch, thật sự trở thành chỗ dựa tin cậy của cấp ủy, chính quyền địa phương, là trung tâm cầu nối của Đảng với nhân dân.

- UBND huyện đã kịp thời xây dựng và ban hành kế hoạch số 146/KH - UBND, kế hoạch 147/KH - UBND ngày 18/11/2022 Tổ chức các hoạt động biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến, phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) trên địa bàn huyện Kon Rẫy, giai đoạn 2022 - 2025 và các văn bản khác có liên quan.

- Năm 2021, 2022 đã tổ chức hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cho 66 người (năm 2021: 31 người, 2022: 35 người), định kỳ tổ chức cấp phát ấn phẩm báo không thu tiền cho người có uy tín, kịp thời động viên, thăm hỏi khi người có uy tín hoặc người thân người có uy tín không may bị đau ốm, qua đời.

- Sau khi đi giám sát trực tiếp tại 3 xã, thị trấn và qua báo cáo giám sát của các xã trong 2 năm 2021, 2022 người có uy tín trong vùng ĐBDTTS đã được các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương quan tâm, cụ thể các xã, thị trấn đã triển khai xây dựng kế hoạch trên cơ sở các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của UBND huyện. Hàng năm đã tổ chức rà soát bình xét, lựa chọn, đưa ra thay thế người có uy tín đảm bảo công khai, dân chủ theo đúng quyết định số 12/2018/QĐ - TTg ngày 6/3/2018 của Thủ Tướng Chính phủ, đến thời điểm giám sát chưa có đơn thư, khiếu nại của người dân.

- UBND huyện đã chỉ đạo các phòng chuyên môn, UBND các xã, thị trấn tổ chức tốt công tác tuyên truyền, phát động phong trào thi đua, vận động nhân dân nhằm nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, nhiệm vụ của người có uy tín, thường xuyên rà soát, lập danh sách người có uy tín đạt thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất, phát triển kinh tế - XH và bảo vệ an ninh trật tự ở địa phương để biểu dương, khen thưởng.

- Báo cáo của UBND huyện, UBND các xã, thị trấn cơ bản đã bám vào đề cương của đoàn giám sát, có các giải pháp cụ thể trong thời gian gian ngắn.

- UBND các xã, thị trấn đã chuẩn bị hồ sơ, địa điểm và thành phần làm việc với đoàn giám sát được đảm bảo theo yêu cầu.

- Hàng năm đã thường xuyên phối hợp với các cơ quan của tỉnh, huyện thường xuyên thăm hỏi, tặng quà trong các dịp tết nguyên đán và tết của các DTTS.

*** Một số hạn chế.**

- Chưa thường xuyên chỉ đạo các cơ quan chuyên môn giám sát việc cấp báo chí của bưu điện cho các đối tượng người có uy tín theo quy định, dẫn đến báo đến chậm, có một số người uy tín của một số xã thậm chí không được nhận.

- UBND các xã, thị trấn thiết lập hồ sơ lưu trữ người có uy tín chưa có sự thống nhất, đồng bộ (chưa bám vào các biểu mẫu hướng dẫn tại quyết định 12/QĐ- TTg ngày 06/3/2018 của Thủ Tướng Chính Phủ).

*** Một số kiến nghị, đề xuất của đoàn giám sát.**

Để đảm bảo hiệu quả của việc giám sát thực hiện quyết định số 12/2018/QĐ- TTg, ngày 06/3/2018 của Thủ Tướng Chính Phủ về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào DTTS trên địa bàn huyện, Đoàn giám sát kiến nghị UBND huyện một số nội dung sau:

Chỉ đạo Phòng Dân Tộc huyện thường xuyên xuống cơ sở giám sát việc cấp báo chí của bưu điện cho các đối tượng người uy tín theo qui định.

Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn rà soát hồ sơ lưu trữ thống nhất, đồng bộ theo các biểu mẫu hướng dẫn tại Quyết định 12/QĐ- TTg, ngày 06/03/2018 của Thủ Tướng Chính Phủ.

khẩn của các cơ quan, đơn vị, địa phương, từ đó có những kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền xem xét và có những giải pháp phù hợp. Sau giám sát Ban thường xuyên theo dõi, có công văn đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương chịu giám sát nghiêm túc thực hiện các nội dung mà đoàn giám sát đã chỉ ra.

2. Hạn chế.

Các thành viên của Ban chủ yếu kiêm nhiệm (chỉ có 1 phó ban chuyên trách), nên quá trình nghiên cứu các văn bản có liên quan để phục vụ công tác giám sát, khảo sát nói riêng và công việc của Ban chưa nhiều, dẫn đến chất lượng giám sát, khảo sát mặc dù đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, nhưng chất lượng chưa thật sự cao.

3. Nguyên nhân.

Các đồng chí thành viên chủ yếu là lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, công việc chuyên môn nhiều, không thể bàn giao cho người khác được nên chưa có nhiều thời gian nghiên cứu kỹ các nội dung văn bản phục vụ công tác giám sát, khảo sát cũng như tham gia đầy đủ các cuộc giám sát, khảo sát của Ban.

Trên đây là báo cáo kết quả về chương trình giám sát năm 2023 của Ban Dân Tộc HĐND huyện./.

Nơi nhận:

- TT HĐND huyện (B/c);
- Các Ban HĐND huyện;
- Tổ đại biểu HĐND huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- Các thành viên Ban;
- Lãnh đạo VP HĐND&UBND huyện;
- Lưu: VT.

TM. BAN DÂN TỘC HĐND
KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN

Đinh Hồng Bảo